



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๙๙/๒๕๕๖

เรื่อง ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง (พระโพนบูลย์กิจ อคฺควิบุโล)

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับลิขิตจากวัดสมเด็จ เยอรมนี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งลงนาม โดย พระโพนบูลย์กิจ อคฺควิบุโล แจ้งว่า ตามที่ท่านได้รับการกล่าวหา ร้องเรียน ใส่ร้าย กลับแก่ง มาเป็นเวลาเกือบปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเยอรมนีได้มีหนังสือรับรองออกมาแล้ว ว่าท่านไม่มีความผิดใด ๆ ตามข้อกล่าวหา และปัจจุบันได้อยู่ช่วยปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธ-วิหารและวัดสมเด็จ เยอรมนี และตามศูนย์ต่าง ๆ ในเยอรมนี ในการนี้ พระโพนบูลย์กิจ อคฺควิบุโล ได้ยื่นขอต่ออายุหนังสือเดินทาง เพื่ออยู่ปฏิบัติศาสนกิจต่อไปอีก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วขอสรุป ข้อมูลเกี่ยวกับ พระโพนบูลย์กิจ อคฺควิบุโล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

เรื่องเดิม

๑. พระโพนบูลย์กิจ ฉายา อคฺควิบุโล นามสกุล ลีลาผอง สังกัดวัดมหาธาตุ-ยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติโดยมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ให้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยมิวนิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ต่ออายุหนังสือเดินทาง เพื่ออยู่ปฏิบัติศาสนกิจต่อไปอีก

๒. ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า

๒.๑ ได้รับรายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ว่า ได้รับบัตร-
อวยพรปีใหม่จากพระไพบูลย์กิจ อคฺคฺวิบุโล ซึ่งส่งมาจากเมืองมิวนิค ประเทศสหพันธ์-
สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ติดดวงตราไปรษณียากรและมีตราประทับของศูนย์ไปรษณีย์ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๕ มีข้อความสรุปว่า ได้รับนิมนต์ไปประเทศญี่ปุ่นและจะขอ
เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมกับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่สถาน-
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

๒.๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ประสานกับสถานเอกอัคร-
ราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ทราบว่า กรรมการวัดไทยในนครมิวนิคได้รับการร้องเรียนจาก
ชาวไทยเกี่ยวกับ พระไพบูลย์กิจ อคฺคฺวิบุโล ทั้งในเรื่องการเบียดบังปัจจัยทำบุญไปใช้เป็น
การส่วนตัว การนำญาติไปประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเปิดบริการนวดแผน
โบราณและออกเงินกู้ การติดต่อกับสื่อ กรรมการวัดไทยในนครมิวนิคจึงได้ประชุมกัน
และเห็นพ้องให้ยกเลิกการประกันสุขภาพของ พระไพบูลย์กิจ อคฺคฺวิบุโล ยกเลิกการรับรอง
ให้อยู่ในเยอรมัน และขอนิมนต์ให้กลับประเทศไทย

๒.๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ประสานกับวัดปากน้ำ
กรุงโตเกียว ทราบว่าตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๕ ไม่มีพระภิกษุจากต่างถิ่นไปพำนักที่วัดปากน้ำ
กรุงโตเกียว นอกจากนั้นยังทราบจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ว่า เมื่อหลายเดือน
ที่ผ่านมาเคยพบกับ พระไพบูลย์กิจ อคฺคฺวิบุโล ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระไพบูลย์กิจ
อคฺคฺวิบุโล ปรารถนาที่มีความประสงค์จะสร้างศาสนสถานเพื่อสืบทอดพระศาสนาในต่าง
ประเทศแต่ขาดปัจจัย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จึงได้ให้เงินไปประมาณ ๑ ล้านบาท
เพื่อต้องการส่งเสริมการเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ แต่ต่อมาได้ทราบว่า พระไพบูลย์กิจ
อคฺคฺวิบุโล มีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปทำประโยชน์ เพื่อกิจการศาสนา จึงขอให้สถาน-
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทราบด้วยว่า หากมีการอ้างชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เพื่อกรณีใด ๆ ก็ขอให้เข้าใจว่า ไม่เกี่ยวข้องแต่ประการใด เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงาน-
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือนัยการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง และนมัสการประธาน-
คณะกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศทราบด้วยแล้ว

ความเห็น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า พระไพฑูริย์กิจ
อคฺฉวิบูล ภูกร็องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศหลายประการ เช่น
การเบียดบังปัจจัยทำบุญไปใช้ส่วนตัว การติดต่อกับสีกา การนำญาติไปเปิดบริการนวด
แผนโบราณและออกเงินกู้ จนถูกกรรมการวัดไทยในนครมิวนิคยกเลิกการประกันสุขภาพ
รวมทั้งยกเลิกการรับรองให้อยู่ในเยอรมันและนิมนต์ให้กลับประเทศไทย โดยที่สถานเอก-
อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการต่างประเทศเป็นผู้รายงานจึงน่าจะเชื่อได้
ว่ามีมูลเหตุ อันหนึ่ง การไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระธรรมทูตต่างประเทศหรือการขอต่อ
อายุหนังสือเดินทาง ตามแนวปฏิบัติจะต้องได้รับการนิมนต์จากคณะกรรมการวัด และหรือ
การรับรองจากองค์กรสงฆ์ในประเทศนั้น ๆ ก่อน สำหรับกรณีพระไพฑูริย์กิจ อคฺฉวิบูล
ครั้งนี้ ขอต่ออายุหนังสือเดินทางของตนเอง โดยไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวัดหรือ
องค์กรสงฆ์แต่อย่างใด ในขั้นนี้ เห็นควรระงับการต่ออายุหนังสือเดินทางของพระไพฑูริย์กิจ
อคฺฉวิบูล ไว้ก่อน และให้เจ้าสังกัดเรียกตัวกลับประเทศไทย ตามระเบียบมหาเถรสมาคม
กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อพิจารณา
สอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอ

(นายสุทธิวงศ์ ดันตยาพิศาลสุทธิ์)

เลขาธิการมหาเถรสมาคม

ร่าง
พิมพ์
ทาน